

XCMG ลงทุน 150 ล้านดอลลาร์สร้างโรงงานในอินเดีย ต่อยอดตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

XCMG ประกาศในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่ผ่านมา ณ เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย ว่าทางกลุ่มบริษัทจะลงทุนจำนวน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ในอินเดีย โดยคาดว่าโรงงานผลิตอัจฉริยะแห่งแรกนี้จะแล้วเสร็จในปลายปี 2560

ในระหว่างเดินทางเยือนอินเดียเมื่อวันที่ 10-13 ม.ค.ที่ผ่านมา คุณหวัง หมิน ประธานกรรมการและประธานบริษัท XCMG ได้ไปสำรวจโรงงานทั้งหมดของ Schwing Stetter India ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Schwing Group GmbH ผู้ผลิตปั๊มคอนกรีตชั้นนำ ซึ่ง XCMG ได้ซื้อกิจการมาเมื่อปี 2555 ในโอกาสนี้ คุณหวังยังได้ทำการวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับตลาดอินเดีย ด้วยการพูดคุยกับบรรดาตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่น และจัดการประชุมเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและมาตรการที่เป็นรูปธรรม

“ตลาดอินเดียมีศักยภาพสูงมาก” คุณหวังกล่าว “XCMG ยกให้ปี 2560 นี้เป็นปีของอินเดีย โดยเราจะเน้นไปที่การนำสินค้าที่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันสูงเข้ามายังอินเดียให้มากขึ้น อีกทั้งจะขยายขอบเขตการดำเนินงานของเราด้วยการสร้างโรงงานผลิตขึ้นที่นี่”

โรงงานแห่งใหม่นี้สร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ Schwing Stetter India มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีจำหน่ายในอินเดีย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน

การเข้าซื้อกิจการและการวิจัยและพัฒนาในระดับโลกนับเป็นกลยุทธ์สำคัญของ XCMG เพื่อรับประกันความเป็นผู้นำของบริษัทในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี XCMG ได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยในเยอรมนี บราซิล และสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งเข้าซื้อบริษัท FT ของเยอรมนี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิตวาล์วไฮดรอลิก และบริษัท AMCA จากเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาระบบ

XCMG ได้ผนวกรวมทรัพยากรทั่วโลก ด้วยการตั้งโรงงานประกอบชิ้นส่วนในโปแลนด์ อุซเบกิสถาน คาซัคสถาน และอิหร่าน เพื่อตอบสนองตลาดภูมิภาคได้รวดเร็วขึ้น ขณะที่โรงงานผลิตในบราซิลของ XCMG ได้เปิดดำเนินการในปี 2557

“กุญแจสู่ความสำเร็จในตลาดโลกของ XCMG ได้แก่การให้ความสำคัญต่อการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับความต้องการในท้องถิ่น ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล แต่ยังผ่านการค้นคว้าวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ การสร้างโรงงานแห่งใหม่ในอินเดียนี้ จะทำให้ XCMG สามารถสร้างเครือข่ายการตลาดที่ดีที่สุดให้กับ Schwing Stetter India เพื่อบริการที่ดีกว่าสำหรับลูกค้าในอิน

เดีย” คุณหวังกล่าว

เกี่ยวกับ XCMG

XCMG เป็นบริษัทข้ามชาติผู้ผลิตเครื่องจักรหนักที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 73 ปี และปัจจุบันติดอันดับ 9 ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างของโลก บริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังกว่า 177 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.xcmg.com หรือเพจ XCMG บน Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn และ Instagram